

QUẢN LÝ TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP



HOẠT ĐỘNG 28: GẶP NGƯỜI QUẢN LÝ TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP TẠI ĐỊA PHƯƠNG



Mục tiêu: Hiểu rõ công việc của văn phòng quản lý tình trạng khẩn cấp tại địa phương và những tài nguyên sẵn có để giúp quý vị Sinh Tồn Trong 2 Tuần.

Các dịch vụ quản lý tình trạng khẩn cấp tại địa phương rất cần thiết đối với một cộng đồng vững mạnh. Khuyến khích gia đình kết nối với văn phòng quản lý tình trạng khẩn cấp tại địa phương để tìm hiểu thêm về các mối nguy hiểm trong khu vực và cách quý vị có thể chuẩn bị để ứng phó. Điều này có thể bao gồm việc truy cập các trang web quản lý tình trạng khẩn cấp tại địa phương và tiểu bang.

Theo dõi văn phòng quản lý tình trạng khẩn cấp của thành phố và quận trên mạng xã hội. Cân nhắc việc đăng câu hỏi hoặc gắn thẻ văn phòng quản lý vào hành trình *Sinh Tồn Trong 2 Tuần* của quý vị. Hỏi cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp tại địa phương về các tài nguyên tại địa phương để biết thêm thông tin hoặc cơ hội tình nguyện.

Mục tiêu ở đây là để “nắm được thông tin” và chuẩn bị cho những gì có thể xảy ra ở nơi quý vị sống.

HOẠT ĐỘNG 29: ĐĂNG KÝ HOẶC CẬP NHẬT THÔNG TIN LIÊN HỆ ĐỂ NHẬN CẢNH BÁO KHẨN CẤP



Mục tiêu: Đảm bảo các cán bộ có thể tiếp cận quý vị bằng cách chọn đăng ký hệ thống cảnh báo khẩn cấp tại địa phương.

Đăng ký hệ thống cảnh báo khẩn cấp trong cộng đồng – hoặc cập nhật thông tin nếu quý vị đã đăng ký nhưng đã chuyển đi hoặc thay đổi thông tin – là rất quan trọng để biết cách ứng phó nếu có điều gì đó xảy ra ở nơi quý vị sống. Nếu các cán bộ không thể liên lạc với quý vị, họ không thể thông báo về mối nguy hiểm hoặc cung cấp thông tin để giúp quý vị được an toàn. Truy cập www.oralert.gov để tìm hiểu cách đăng ký nhận cảnh báo tại nơi quý vị sống. Quý vị cũng có thể truy cập trang web hoặc gọi cho cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp tại địa phương.



Hãy nghĩ đến những địa điểm khác mà quý vị muốn nhận thông báo quan trọng từ cơ quan chức năng. Đó có thể là nơi làm việc, trường học hoặc nhà họ hàng. Nhiều hệ thống cho phép quý vị đăng ký nhiều địa chỉ và số điện thoại.

HOẠT ĐỘNG 30: HỖ TRỢ CỘNG ĐỒNG CHUẨN BỊ



Mục tiêu: Tham gia vào cộng đồng để hỗ trợ các cán bộ quản lý tình trạng khẩn cấp chuẩn bị cho hàng xóm của quý vị và ứng phó với các trường hợp khẩn cấp.

Cách tốt nhất để bắt đầu hỗ trợ cộng đồng của quý vị chuẩn bị là liên hệ với nhóm quản lý tình trạng khẩn cấp tại địa phương và hỏi cách tham gia. Chia sẻ rằng quý vị và hàng xóm đang cùng nhau thực hiện chương trình *Sinh Tồn Trong 2 Tuần* và muốn tìm hiểu thêm. Nhiều cơ quan cứu hỏa và quản lý tình trạng khẩn cấp tại địa phương có chương trình đào tạo Community Emergency Response Teams (CERT) dành cho những ai muốn hỗ trợ nhiều hơn sau trường hợp khẩn cấp. Ở một số cộng đồng, những khóa đào tạo này được cung cấp bằng nhiều ngôn ngữ và dành cho những người có nhu cầu tiếp cận và chức năng.



**ĐỂ BIẾT THÊM TÀI NGUYÊN VỀ BÀI HỌC NÀY, HÃY TRUY CẬP
TRANG WEB SINH TỒN TRONG 2 TUẦN CỦA OEM TẠI
www.oregon.gov/oem/be2weeksready**

**BE 2 WEEKS
READY**